



MỘT MÔ HÌNH HỢP TÁC QUỐC TẾ HIỆU QUẢ

THÀNH LẬP NĂM 2001 THEO THỎA THUẬN HỢP TÁC GIỮA ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI VÀ QUỸ GIÁO DỤC CAO HỌC HÀN QUỐC, TRUNG TÂM HỖ TRỢ NGHIÊN CỨU CHÂU Á (ARC) ĐANG DẪN KHẮNG ĐỊNH VỊ THỂ CỦA MÌNH TRONG GIỚI KHOA HỌC VỚI NHỮNG HOẠT ĐỘNG TÀI TRỢ CHO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CHẤT LƯỢNG CAO VÀ CÓ Ý NGHĨA.

NHÂN DỊP KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP TRUNG TÂM, BẢN TIN ĐHQGHN ĐÃ CÓ CUỘC PHÒNG VẤN TS. NGUYỄN THỊ ANH THU – GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM ARC.

Xin Giám đốc cho biết ý nghĩa của việc thành lập Trung tâm Hỗ trợ Nghiên cứu Châu Á tại ĐHQGHN?

Thế kỷ XXI được xem là kỷ nguyên của châu Á và các học giả phương Tây đang ngày càng chú ý hơn đến các tư tưởng và giá trị văn hóa châu Á. Nhận thức được tầm quan trọng của nghiên cứu khoa học trong việc phát huy các giá trị văn hóa và tư tưởng châu Á, Quỹ Giáo dục Cao học Hàn Quốc (KFAS) đã đề xuất ý tưởng thành lập các Trung tâm Hỗ trợ Nghiên cứu Châu Á ở các quốc gia trong khu vực, trong đó có Việt Nam, nhằm hỗ trợ các học giả châu Á nghiên cứu và thực hiện các hoạt động khoa học khác.

Với vị thế là một trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học lớn, đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao, ĐHQGHN luôn giữ vị trí hàng đầu trong hệ thống giáo dục đại học của Việt Nam. Hơn nữa, cả ĐHQGHN và Quỹ KFAS đều cùng chia sẻ quan điểm là cần phải thúc đẩy nghiên cứu khoa học và tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa các quốc gia châu Á để tạo một thế phát triển cân bằng và liên tục cho toàn châu Á.

Quỹ KFAS đã chọn ĐHQGHN để cùng ký thỏa thuận thành lập Trung tâm ARC tại Việt Nam. Với những gì mà Trung tâm ARC ở ĐHQGHN đã làm được trong suốt 10 năm qua cho

thấy niềm tin đó đã đặt đúng chỗ.

Vậy Trung tâm đã có những đóng góp gì cho hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học ở ĐHQGHN nói riêng và Việt Nam nói chung?

Các hoạt động tài trợ của Trung tâm ARC đã có những đóng góp tích cực cho công tác đào tạo và nghiên cứu chất lượng cao ở ĐHQGHN nói riêng và ở các trường đại học, viện nghiên cứu khoa học trong cả nước nói chung.

Các kết quả nghiên cứu của những đề tài do Trung tâm tài trợ đều được đánh giá cao, thu được kết quả tốt với các bài báo được công bố trên tạp chí chuyên ngành trong nước và quốc tế, tạo ra các sản phẩm công nghệ, tạo điều kiện ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào thực tế, góp phần tăng cường năng lực cho các nhà nghiên cứu, đào tạo nghiên cứu sinh và học viên cao học.

Các hội nghị, hội thảo khoa học tạo cơ hội cho các nhà khoa học chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, kết quả nghiên cứu và cùng thảo luận để tìm ra các giải pháp thực tế cho các vấn đề cấp bách hiện nay; giúp mở rộng trao đổi và hợp tác quốc tế trong nhiều lĩnh vực.

Các công trình khoa học xuất bản với sự tài trợ của Trung tâm đã trở thành nguồn học liệu quý giá trong nhiều lĩnh vực khác nhau, phục vụ đặc biệt cho công tác nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước.

Các hoạt động khác giúp tăng cường giao lưu, hợp tác quốc tế, thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau.

Thông qua các hoạt động của mình, Trung tâm ARC đã trở thành cầu nối liên kết, mở rộng và tăng cường trao đổi, hợp tác giữa các nhà khoa học trong và ngoài nước. Ở một mức độ nào đó, có thể nói Trung tâm đã góp phần tích cực vào việc thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu khoa học, cải thiện



" 10 NĂM LÀ MỘT KHOẢNG THỜI GIAN KHÔNG DÀI ĐỐI VỚI MỘT TỔ CHỨC ĐỂ TẠO NÊN UY TÍN VÀ KHẮNG ĐỊNH CHỖ ĐỪNG CỦA MÌNH. VỚI NHỮNG Gì TRUNG TÂM ARC ĐÃ LÀM ĐƯỢC TRONG 10 NĂM QUA, CÓ THỂ NÓI TRUNG TÂM ARC ĐÃ TẠO ĐƯỢC NIỀM TIN VỚI ĐỐI TÁC QUỐC TẾ VÀ CỘNG ĐỒNG KHOA HỌC TRONG NƯỚC TRONG VIỆC ĐIỀU PHỐI HIỆU QUẢ CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI TRỢ CHO NGHIÊN CỨU VÀ THỨC ĐẨY GIAO LƯU VĂN HÓA, HỌC THUẬT QUỐC TẾ.

KẾT QUẢ TỪ CÁC HOẠT ĐỘNG ĐẠT CHUẨN MỤC QUỐC TẾ CỦA TRUNG TÂM ARC ĐÃ CHO THẤY CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN PHÁT TRIỂN HỢP TÁC QUỐC TẾ NHƯ ĐÒN BẨY CHO VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Ở ĐHQGHN LÀ HOÀN TOÀN ĐÚNG ĐẮN VÀ ĐÃ ĐƯỢC CHỨNG MINH QUA THỰC TẾ TRIỂN KHAI Ở MỘT MÔ HÌNH GỌN NHE, NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO VÀ MANG TÍNH CHUYÊN NGHIỆP CAO".

GS.TSKH VŨ MINH GIANG, PHÓ GIÁM ĐỐC ĐHQGHN; THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO, CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG CHUYÊN MÔN TRUNG TÂM ARC

chất lượng và năng lực nghiên cứu của các nhà khoa học Việt Nam, tạo ra các kết quả nghiên cứu thực tiễn phục vụ cho sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Theo đánh giá của Giám đốc, hoạt động tài trợ nào của Trung tâm được coi là hiệu quả nhất?

Mỗi hoạt động tài trợ đều có những đặc thù riêng và tất cả các hoạt động tài trợ của Trung tâm ARC đều mang lại những hiệu quả nhất định. Có hoạt động tài trợ cho ra sản phẩm phục vụ trực tiếp cho đời sống (đề tài mới nghiệm thu của PGS.TS. Ngô Diên Tập, Trường ĐHCN, về "Nghiên cứu thiết kế và thử nghiệm hệ thống điều khiển từ xa có mặt khẩu dựa trên cơ sở hệ thống nhúng"...); có hoạt động tài trợ lại góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao (đề tài của PGS.TS Hoàng Bá Thịnh, Trường ĐHKHXH&NV, đã đào tạo được 3 thạc sĩ và 6 sinh viên đại học); có hoạt động tài trợ (xuất bản phẩm) là tài liệu hữu ích cho các chuyên gia, những nhà nghiên cứu, giáo viên và sinh viên. Có hoạt động không đem lại sản phẩm hữu hình nhưng góp phần quảng bá hình ảnh của ĐHQGHN (như các hội nghị, hội thảo quốc tế và qua đó, ĐHQGHN được biết đến như một trung tâm nghiên cứu khoa học hàng đầu của Việt Nam).

Trong Mạng lưới các Trung tâm Nghiên cứu châu Á có 17 trung tâm, nhưng Trung tâm Nghiên cứu Châu Á ở ĐHQGHN luôn được đánh giá cao vì hoạt động hiệu quả và ngày càng phát triển. Điều gì đã tạo cho Trung tâm thế và lực để phát triển như vậy thưa Giám đốc?

NĂM 2011 ĐÁNH DẤU CHẶNG ĐƯỜNG 10 NĂM HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM. TRONG 10 NĂM QUA, TRUNG TÂM ARC ĐÃ TÀI TRỢ CHO 107 ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU, 46 HỘI NGHỊ, HỘI THẢO KHOA HỌC VÀ 44 ẢN PHẨM KHOA HỌC. THAM GIA VÀO CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU HỌC GIẢ QUỐC TẾ (ISEF), TRUNG TÂM CŨNG ĐÃ LỰA CHỌN VÀ ĐỀ CỬ 41 HỌC GIẢ VIỆT NAM SANG HÀN QUỐC NGHIÊN CỨU SAU TIẾN SĨ. TÍNH ĐẾN NĂM 2011, TỔNG KINH PHÍ TÀI TRỢ CHO CÁC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CHO CHƯƠNG TRÌNH ISEF ĐẠT HƠN 1.400.000 USD.

NGOÀI RA, TRUNG TÂM CÒN ĐA DẠNG HÓA CÁC HOẠT ĐỘNG NHƯ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN QUỐC TẾ, TỔ CHỨC CÁC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO QUỐC TẾ, TỔ CHỨC TRƯỜNG HÉ CHO SINH VIÊN NƯỚC NGOÀI, TRIỂN KHAI CÁC KHÓA ĐÀO TẠO NGẮN HẠN, MỜI CÁC CHUYÊN GIA NƯỚC NGOÀI ĐẾN GIẢNG BÀI TẠI ĐHQGHN,...

Trong Mạng lưới các Trung tâm Nghiên cứu Châu Á (ARN), Trung tâm Hồ nghiên cứu Châu Á ở ĐHQGHN luôn có số lượng các hoạt động tài trợ lớn và có chất lượng cao. Hơn nữa, Trung tâm còn quan tâm mở rộng và đa dạng hoá các hoạt động. Ngoài ra, Trung tâm là trung tâm đầu tiên và duy nhất trong mạng lưới ARN có website tại địa chỉ: www.arc.vnu.edu.vn và xây dựng được bộ nhận diện thương hiệu riêng với logo mới, chuẩn hoá các loại giấy tờ và giới thiệu về Trung tâm. Trang web không chỉ giúp quảng bá các hoạt động tài trợ của Trung tâm ARC ở ĐHQGHN và kết nối với 16

Trung tâm Nghiên cứu Châu Á ở các nước mà còn trở thành nguồn tư liệu bổ ích cho những nhà nghiên cứu, các học giả, giảng viên, sinh viên trong và ngoài nước.

Với sự đóng góp rất lớn của các chuyên gia đầu ngành trong và ngoài ĐHQGHN, các quy trình xét duyệt, cấp kinh phí và nghiệm thu các đề tài của Trung tâm đã được chuẩn hóa và đạt hiệu quả cao, đảm bảo chất lượng, nghiêm túc. Với các hoạt động khác, Trung tâm cũng thực hiện rất bài bản, có tính chuyên nghiệp và hiệu quả. Trung tâm quản lí và sử dụng hợp lí nguồn ngân sách tài trợ từ Quỹ Giáo dục Cao học Hàn Quốc và các nguồn tài trợ khác. Chính vì thế, Trung tâm luôn được các nhà tài trợ và các đối tác tin cậy, đánh giá cao.

Phải nói rằng, Trung tâm có được thành công như ngày hôm nay, trước hết là nhờ có sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp và sát sao của các giám đốc ĐHQGHN đồng thời là Đồng Trưởng Ban chỉ đạo của Trung tâm (từ cố GS. Nguyễn Văn Đạo, đến GS. Đào Trọng Thi và hiện tại là GS. Mai Trọng Nhuận) và Phó Giám đốc Vũ Minh Giang, với tư cách Ủy viên Ban chỉ đạo, Chủ tịch Hội đồng Chuyên môn của Trung tâm.

Hơn nữa, Trung tâm còn nhận được sự hỗ trợ tích cực và cộng tác hiệu quả từ các ban chức năng và các đơn vị trực thuộc ĐHQGHN, từ các đối tác khác trong và ngoài nước, đặc biệt là sự hỗ trợ từ Ban Quan hệ Quốc tế, ĐHQGHN.

Ngoài ra, không thể không nói tới những nỗ lực, sáng kiến và sự tận tâm của chính các cán bộ trong Trung tâm.



CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM ARC

- TÀI TRỢ CHO CÁC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU, HỘI NGHỊ/HỘI THẢO KHOA HỌC, XUẤT BẢN CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU).
- THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU HỌC GIẢ QUỐC TẾ (ISEF).
- THAM GIA THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN QUỐC TẾ (DỰ ÁN HỢP TÁC GIỮA ĐHQGHN VÀ ĐH BARCELONA, TBN VỀ “QUẢN LÝ BỀN VỮNG NƯỚC THẢI Ở CÁC KHU VỰC NÔNG THÔN VÀ CÁC VÙNG VEN ĐỒ CỦA TỈNH QUẢNG NINH VÀ HÀ NỘI” TRONG KHUÔN KHỔ DỰ ÁN NGHI ĐỊNH THỦ GIỮA HAI NƯỚC VIỆT NAM VÀ TÂY BAN NHA). DỰ ÁN HIỆN ĐÃ ĐI ĐƯỢC NỬA CHẶNG ĐƯỜNG VÀ ĐÃ THU ĐƯỢC NHỮNG KẾT QUẢ NHẤT ĐỊNH. THEO ĐÁNH GIÁ CỦA NHÀ TÀI TRỢ LÀ CƠ QUAN HỢP TÁC PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ - AECID VÀ CÁC ĐỐI TÁC THÌ DỰ ÁN ĐANG RẤT THÀNH CÔNG VÀ CÓ NHỮNG ĐÓNG GÓP TÍCH CỰC CHO QUÁ TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI Ở QUẢNG NINH VÀ HÀ NỘI, GIÚP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG MỘT CÁCH BỀN VỮNG.
- THAM GIA TỔ CHỨC CÁC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO QUỐC TẾ (HỘI NGHỊ GIÁM ĐỐC CÁC TRUNG TÂM HỖ TRỢ NGHIÊN CỨU CHÂU Á – THÁNG 12 NĂM 2006; DIỄN ĐÀN HÀ NỘI VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG – CÁC NĂM 2007, 2008 VÀ 2009;...).
- PHỐI HỢP TỔ CHỨC TRƯỜNG HÈ CHO SINH VIÊN NƯỚC NGOÀI (VD: CÁC KHÓA TRƯỜNG HÈ CHO SV CỦA TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐÀI LOAN VÀ TRƯỜNG ĐH BANG SAN DIEGO – HOA KỲ,...).
- TRIỂN KHAI CÁC KHÓA ĐÀO TẠO NGẮN HẠN (KHÓA TẬP HUẤN VỀ “LỒNG GHÉP DÂN SỐ VÀ CÁC VẤN ĐỀ VỀ GIỚI VÀO KẾ HOẠCH HÓA PHÁT TRIỂN” CHO CÁC QUAN CHỨC CHÍNH PHỦ BẰNG LA ĐÉT,...).
- MỜI CÁC CHUYÊN GIA NƯỚC NGOÀI SANG GIẢNG BÀI TẠI ĐHQGHN (BÀI GIẢNG VỀ LUẬT CỦA CÁC GS HÀN QUỐC – CÁC NĂM 2005, 2007, 2009 VÀ 2010; BUỔI NÓI CHUYỆN CỦA CHUYÊN GIA HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI VỀ DI SẢN - MICHEAL DI GIOVINCE, ĐH CHICAGO VÀ NHÀ BÁO TÙNG NHẬN GIẢI THƯỜNG PULITZER - ALEX S.JONES, ĐH HARVARD – CUỐI NĂM 2011;...).



Vậy với tư cách là Giám đốc Trung tâm, Tiến sĩ định hướng thế nào cho các hoạt động của Trung tâm trong giai đoạn tiếp theo?

Trung tâm sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả tài trợ và phục vụ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, nghiên cứu, giao lưu văn hóa, hợp tác trong và ngoài nước, tích cực quảng bá hoạt động của Trung tâm trong Mạng lưới các Trung tâm Nghiên cứu Châu Á; phát triển Trung tâm và chung sức thực hiện Nhiệm vụ chiến lược của ĐHQGHN.

Thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ phù hợp với hướng ưu tiên của Nhà nước, của ĐHQGHN nhằm giải quyết nhiệm vụ trọng tâm của ngành, đặc biệt là các nhiệm vụ trực tiếp phục vụ nhiệm vụ chiến lược của ĐHQGHN. Trong thời gian tới, Trung tâm dự kiến ưu tiên tài trợ các đề tài nghiên

cứu về một số hướng mũi nhọn trong khoa học cơ bản (toán, lí, hóa, sinh học); sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học; biến đổi khí hậu và các giải pháp thích ứng, giảm thiểu các hậu quả của biến đổi khí hậu; các vấn đề về biển, hải đảo và chủ quyền biên giới, khoa học bền vững...

Tiếp tục triển khai thực hiện dự án “Quản lý bền vững nước thải ở các khu vực nông thôn và các vùng ven đô của tỉnh Quảng Ninh và Hà Nội” đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả dự án. Tổ chức một số buổi seminar phổ biến kiến thức nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho người dân địa phương và hội nghị tổng kết nằm trong khuôn khổ dự án.

Tìm kiếm, xây dựng, phát triển và nâng cao hiệu quả hợp tác trong nước và quốc tế để

thu hút các nguồn lực tài trợ khác ngoài nguồn tài trợ của Quỹ KFAS để tổ chức triển khai các dự án đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội.

Nâng cao năng lực phát triển hợp tác quốc tế, chuyên nghiệp hóa các hoạt động như tổ chức các khóa học ngắn hạn, trao đổi học sinh, sinh viên, tổ chức các sự kiện để thúc đẩy, tạo điều kiện phát triển, liên kết, hợp tác trong các hoạt động quốc tế nâng cao hơn nữa vị thế, uy tín của ĐHQGHN và Quỹ Giáo dục Cao học Hàn Quốc nói chung và của Trung tâm Hỗ trợ Nghiên cứu Châu Á nói riêng.

Xin cảm ơn Giám đốc.

HỒNG VIỆT (thực hiện)